



ที่ สธช.๐๑ /ว.๕๗๓

สภาการสาธารณสุขชุมชน

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง เชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๒”

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร /เทศบาลเมือง / นายกเทศบาลตำบล / นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมฯ พร้อมกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทำโครงการ “อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๒” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ๕ กลุ่มวิชา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น รายละเอียดตามโครงการที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ (๑) (๒) ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงจากผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลและได้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขชุมชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน จึงขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ในสังกัดของท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จากงบประมาณต้นสังกัด หรือเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความร่วมมือแจ้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่: <https://ccph.or.th> พร้อมทั้งสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมได้ทางระบบออนไลน์ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะเต็ม จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล บางชวด)

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

สำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๖

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๑ ๙๑๘๗